

**TRAO BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG...**

(Tiếp theo trang 1)

thương binh (theo Thông tư số 28). Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), tỉnh Thái Bình đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền xác nhận liệt sĩ cho 32 trường hợp. Đến nay, các bộ, ngành trung ương đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 19 liệt sĩ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 19 bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xác nhận người có công còn tồn đọng tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc hoàn thiện hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng bởi hầu hết số hồ sơ không còn giấy tờ gốc, không còn người giao nhiệm vụ và người làm chứng. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cố gắng hơn, quyết tâm hơn và có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các ngành, các cấp và các địa phương để thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi đối với người có công và giải quyết hồ sơ tồn đọng nói riêng, phấn đấu đến năm 2020 sẽ giải quyết căn bản hồ sơ còn tồn đọng.

**TRIỂN KHAI LUẬT CẢNH SÁT BIỂN...**

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, pháp luật biển giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. UBND hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải tăng cường phổ biến Luật để nhân dân các xã ven biển, đặc biệt là bà con ngư dân, các chủ doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh đường biển nắm rõ Luật, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trên biển...

**VŨ THƯ...**

(Tiếp theo trang 1)

xã đã về đích và 4 xã còn lại đang chờ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh; huyện đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh trật tự được bảo đảm, đã bố trí 14 công an chính quy về làm trưởng, phó công an các xã, thị trấn.

Những tháng cuối năm 2019, Vũ Thư phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch, mục tiêu đã đề ra của năm 2019, đặc biệt huyện về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; phát biểu ý kiến, chất vấn và thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND huyện.

**ĐÔNG HƯNG...**

(Tiếp theo trang 1)

năm 2019, 6 tháng cuối năm huyện Đông Hưng phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 8,41% so với cùng kỳ năm 2018.

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận về các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp. Tại phiên thảo luận, lãnh đạo các phòng, ban của huyện đã tham luận một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo; tình gián biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND huyện đã chất vấn về quản lý hoạt động dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện; thực trạng hệ thống đường giao thông cấp huyện quản lý; giải pháp để giúp người chăn nuôi có thể tái đàn, khôi phục sản xuất trong thời gian tới... Lãnh đạo các ban, ngành đã trả lời chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm, tự đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.



Công nhân Xí nghiệp May Đông Hưng háng hải lao động sản xuất.

**BỐ CÁO**

**Về việc chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Quang Trung**

Căn cứ Công văn số 240/THB-TTGS ngày 05/7/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình; Căn cứ Công văn số 763/VCB-TCNS ngày 19/7/2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH TRẦN TRỌNG BỐ CÁO:**

**THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ PHÒNG GIAO DỊCH QUANG TRUNG**

- Địa điểm cũ:**
  - Số 66 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Địa điểm mới:**
  - Số 52 - 54 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Thời gian đi vào hoạt động tại địa điểm mới:** ngày 29 tháng 7 năm 2019.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- + Phòng giao dịch Quang Trung,
- Điện thoại: 02273.835.268 - Fax: 02273.845.268;
- + Bà Nguyễn Thị Nhan, Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng giao dịch Quang Trung, ĐTDD: 0946.222.688;
- + Ông Nguyễn Thanh Bằng, Phó Trưởng phòng Phòng giao dịch Quang Trung, ĐTDD: 0936.226.969

**Trần Trọng!**

**THÁI BÌNH SẼ TRIỂN KHAI...**

(Tiếp theo trang 1)

của thành phố đem lại hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, công đồng xã hội. Thái Bình hiện đang là tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao. Trong những năm qua, Thái Bình đã có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, tạo dựng được nền tảng ban đầu để xây dựng chính quyền địa phương, góp phần đẩy mạnh cải cách

hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Do đó, tỉnh có nhiều thuận lợi và điều kiện để xây dựng đô thị thông minh.

Hiện nay, Thái Bình đang có định hướng phát triển đô thị thông minh tập trung vào 6 lĩnh vực trọng yếu bao gồm: y tế, giáo dục, giao thông, an toàn thông tin, văn hóa thể thao và hành chính công. Với mô hình

này sẽ tập trung xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể đô thị thông minh; hệ thống trung tâm điều hành đô thị thông minh; cơ sở hạ tầng của đô thị thông minh; trung tâm điều hành thông tin, phân tích dự báo tình hình kinh tế - xã hội; trung tâm điều hành giao thông thông minh, đèn chiếu sáng, du lịch thông minh; an toàn an ninh; quản lý môi trường và các sở, ngành liên quan...

Với mô hình đô thị thông minh, Thái Bình kỳ vọng đây sẽ là động lực quan trọng để phát triển kinh tế tri thức, xã hội

thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế, bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc xây dựng mô hình đô thị thông minh là tất yếu và sẽ phát huy hiệu quả, tiện ích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, mang lại

lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị AIC tư vấn, giúp Thái Bình xây dựng đề án, dự án mô hình đô thị thông minh trong thời gian tới. Trước mắt, AIC cung cấp thí điểm cho Thái Bình một số giải pháp để người dân, cán bộ làm công, trải nghiệm với các tiện ích của mô hình đô thị thông minh. Đồng chí giao các sở, ngành triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu chuẩn; Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn cán bộ phối hợp với AIC triển khai thực hiện trong tháng 8/2019.

**XỬ LÝ 85.892 VỤ VIỆC VI PHẠM...**

(Tiếp theo trang 1)

trong công tác đấu tranh chống tội phạm, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 21.071 vụ phạm pháp hình sự, bắt 45.570 đối tượng. Phát hiện, đấu tranh 9.948 vụ phạm tội về kinh tế, 168 vụ về tham nhũng, 1.139 vụ buôn lậu, 13.932 vụ vi phạm về môi trường, phát hiện, bắt giữ 13.185 vụ với 20.070 đối tượng phạm tội về ma túy. Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã đề nghị truy tố 29.584 vụ với 50.882 bị can. Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử được 24.500 vụ với 41.547 bị cáo.

Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 85.892 vụ việc vi phạm,

thu nộp ngân sách nhà nước trên 6.165 tỷ đồng, khởi tố 1.311 vụ với 1.546 đối tượng. Các bộ, ngành, địa phương và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ban chỉ đạo 389/ĐP các tỉnh, thành phố đã bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường góp phần phòng ngừa tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP và Ban

Chỉ đạo 389 quốc gia ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các cơ quan chức năng góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho đất nước phát triển kinh tế - xã hội, được dư luận và nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên, đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cho rằng, công tác phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới vẫn còn diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có tính hướng về an ninh, trật tự, chống buôn lậu. Đây là những cơ sở gây bất ổn an ninh chính trị, trật tự xã hội và ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân, quyền lợi người tiêu dùng, phát triển kinh tế của đất nước. Từ những tồn

**Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm và tặng quà người có công**

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), sáng ngày 25/7, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Thái Bình đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, thăm và tặng quà người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư).

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đại diện cho cán bộ ngành Ngân

hàng nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, giáo dục cho các thế hệ con cháu ra sức học tập, rèn luyện đồng thời tích cực phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Đến thăm, tặng quà người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Thái Bình đã gửi lời chúc sức

khỏe tới các thương binh, bệnh binh đang sinh sống, điều trị tại Trung tâm và mong các thương binh, bệnh binh nỗ lực vượt qua nỗi đau của bệnh tật để vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Thái Bình còn tổ chức đi thăm, tặng quà tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tàn tật và 12 gia đình liệt sĩ ngành Ngân hàng với tổng kinh phí đã trao tặng hơn 58 triệu đồng. Đây là số tiền được vận động ủng hộ từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh và 22 ngân hàng trên địa bàn.

**MINH HƯƠNG**

**THÀNH PHỐ Tập trung phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa**

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Bình đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa. Để bảo đảm lúa mùa mới cấy sinh trưởng, phát triển tốt, HTX DVNN tăng cường hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa. Trong đó, tập trung hướng dẫn nông dân làm cỏ, sục bùn, giấp lúa bén rễ hồi xanh bằng biện pháp thủ công và các loại thuốc hóa học. Thường xuyên bắt ốc bươu vàng và cấy dặm lại những khóm lúa bị ốc gây hại. Đối với

diện tích có mật độ ốc từ 3 con/m<sup>2</sup> trở lên, ốc tuổi nhỏ không thể bắt bằng tay, khuyến cáo xã viên sử dụng thuốc hóa học để diệt trừ. Đồng thời, các HTX tập trung hướng dẫn nông dân phun trừ rầy cho tiết kiệm gạo vài khi cấy mạ từ 2 - 3 lá bằng các loại thuốc đặc hiệu để hạn chế nguy cơ bệnh lùn sọc đen phát sinh gây hại cho lúa. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố chủ động điều tiết nước hợp lý để lúa mùa mới cấy sinh trưởng, phát triển tốt.

**ĐỨC DÙNG**



Nông dân xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) dặm lại lúa mùa.

**Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm**

Chiều ngày 25/7, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức hội nghị tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho 120 hội viên nông dân xã Tân Hòa (Hưng Hà).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phổ biến những nội dung như: ngộ độc thực phẩm và nguyên nhân gây ngộ độc; ngộ độc thực phẩm do ăn phải thức ăn nhiễm vi sinh vật có hại; ngộ độc thực phẩm

do thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; ngộ độc thực phẩm do hóa chất; ngộ độc do ăn phải thực phẩm có sẵn chất độc; ngộ độc do ăn phải thức ăn biến chất, thức ăn ôi thiu; các phương pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần hạn chế ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là ngộ độc thực phẩm trong bếp ăn tập thể.

**HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TIỀN HẢI 85% HỘI VIÊN ĐĂNG KÝ THÌ ĐUA SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI**

6 tháng đầu năm 2019, Hội Nông dân huyện Tiên Hải đã tổ chức 352 buổi tuyên truyền cho hơn 37.500 lượt hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội đã kết nạp mới 295 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên hơn 34.100 hội viên. Các cấp hội đã tổ chức 165 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 13.400 lượt hội viên về vay vốn, kỹ thuật chăn nuôi,

trồng trọt... Huyện hội tổ chức 35 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ tiết kiệm và vay vốn góp phần bảo đảm quyền và lợi ích của hội viên. Đến nay, Hội Nông dân huyện đã đứng ra tín chấp giúp hơn 10.400 hội viên vay hơn 361 tỷ đồng phát triển sản xuất. Các phong trào thi đua thu hút đông đảo hội viên tham gia với trên 85% hội viên đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

**TIẾN ĐẠT**